



ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ฉบับที่ ๖)
.....

จากรายงานการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
กรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” จำนวน ๘ ราย โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์และเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคและสุ่มเก็บตัวอย่างด้วยชุดตรวจอย่างง่าย (ATK) ในกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อตรวจค้นหา
ผู้ป่วยเพิ่มเติม ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ พบผลบวก จำนวน ๘ ราย (รอผลตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR จาก
โรงพยาบาลบุรีรัมย์) และได้ดำเนินการควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะตามมาตรการ Bubble and Seal ในโรงเรียน
เทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) และเพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) ประกอบกับคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ๕๖๗๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงอาศัยอำนาจ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ เตรส (๒)
แจ้งประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา”,
โรงเรียนเทศบาล ๒ “อิสานธีรวิทยาการ” และ โรงเรียนเทศบาล ๓ งดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ
ในสถานศึกษา (On Site) รวมทั้งงดการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องมีการรวมกลุ่มของนักเรียน และให้โรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนได้เรียนอย่างต่อเนื่องในรูปแบบ Online, On Air, On Hand และ On Demand
ตามความเหมาะสมของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยให้ดำเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม และให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์งดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามปกติในสถานศึกษา (On Site) ให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนรูปแบบสื่อสารทางไกล รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม โดยใช้แอปพลิเคชัน KhunLook ในการติดตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
รวมถึงขอความร่วมมือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้วย

ในส่วน of ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” ให้ปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และเฝ้าระวังอาการตนเองและปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด (DMHTT) หากมีความจำเป็นต้องเข้าปฏิบัติงานในสถานศึกษาให้ขออนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นรายกรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสกล ไกรธัญญ์)

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์